

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง  
การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพร้อม สุริฉาย	ประธานสภาฯ	พร้อม สุริฉาย	
๒	นายสุบิน โนนศรีโคตร	รองประธานสภาฯ	สุบิน โนนศรีโคตร	
๓	พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์	เลขานุการสภา อบต.	ชาญชัย ดอนภิรมย์	
๔	นางสาวไพฑูรย์ พละสาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ไพฑูรย์ พละสาร	
๕	นายปัญญา นาหัวหนอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ปัญญา นาหัวหนอง	
๖	นายศุภกิจ พละสาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ศุภกิจ พละสาร	
๗	นายสมบัติ นาสมจิตต์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	สมบัติ นาสมจิตต์	
๘	นายชลายุทธ์ ทองดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ชลายุทธ์ ทองดี	
๙	นางบุญลือ วิชาชัย	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	บุญลือ วิชาชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำพอง พรรณขาม	นายก อบต.เหล่ากลาง	คำพอง พรรณขาม	
๒	นายสมัย วิชาชัย	รองนายก อบต.เหล่ากลาง	สมัย วิชาชัย	
๓	นางสิริลักษณ์ นาสุวรรณ	รองนายก อบต.เหล่ากลาง	สิริลักษณ์ นาสุวรรณ	
๔	นายเงิน นาจรูญ	เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง	เงิน นาจรูญ	
๕	นางสาววรินทร์ นางจำรัส	ผช.จพง.ธุรการ	วรินทร์ นางจำรัส	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเชิญประธานสภาฯจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

/ระเบียบวาระ.....

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**  
**นายก้าพอง พรรณขาม นายก อบต.** -แจ้งเรื่องปัญหาของชาวบ้าน ม.๓, ม.๔ , ม.๕, ม.๗ มาร้องเรียนเกี่ยวกับวัชพืชกัดขวางทางน้ำ ได้ลงสำรวจพื้นที่แล้ววัชพืชที่กัดขวางทางน้ำจะอยู่ตรงคลองบ้านสะอาดสมศรี  
-ถนนเส้นบ้านหัวโนนเปลือยถึงบ้านท่าเยี่ยม ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ให้มาดำเนินการแล้ว  
-โครงการขุดลอกกุดหล่ม ผู้รับจ้างได้นำรถเข้ามาดำเนินการแล้ว  
-ปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่  
-นายอำเภอห้องชัย จะดำเนินการทำโครงการเกษตรเพื่ออนุรักษ์การท่องเที่ยว จะเปิดเป็นตลาดอำเภอในลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษและมีการนวดเพื่อสุขภาพ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**  
**ที่ประชุม** -การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
**มติที่ประชุม** -รับรอง ๘ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี  
-มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อย่างเป็นทางการ
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม**  
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว**  
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**  
**๕.๑ การเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภา** - ขอเชิญท่าน ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด  
**พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต.** -การเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แต่ละหมู่บ้านส่งโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อกองช่างจะได้สำรวจพื้นที่ และจัดทำประมาณการให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติฯ  
**นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภา** -เชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีการลงมติ

นายสุบิน โนนศรีโคตร รองประธานสภาฯ-โครงการในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการครบทุกโครงการหรือยัง

นางสาวไพฑูรย์ พละสาร ส.อบต.ม.๒ -ขอเสนอเพิ่มโครงการแผนงานเกษตร โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว การเกษตรเชิงท่องเที่ยว โครงการผักปลอดสารพิษ  
-เสนอเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาบทบาทสตรี โครงการพัฒนาอาชีพ

พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต. -สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าได้รับการโอนงบประมาณจัดสรรมาจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ  
-โครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบตามที่ ท่านปลัด อบต.เสนอให้ส่งโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในเดือนพฤษภาคมที่ประชุม  
-รับทราบ

## ๕.๒ การพิจารณาส่งโครงการเพื่อรองรับรางวัลตามโครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภาฯ – เชิญท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด

พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต. -เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เกี่ยวกับโครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ

รางวัลที่ ๑ มีเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ มีเงินรางวัลจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๑ มีเงินรางวัลจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

จึงขอแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมโครงการ ๑-๓ โครงการเพื่อรองรับรางวัลคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านตามโครงการฯ จะออกประเมินระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ออกประเมิน ม.๑ และ ม.๒

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ออกประเมิน ม.๓ และ ม.๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ออกประเมิน ม.๕ และ ม.๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ออกประเมิน ม.๗ และ ม.๘

สำเนา

-๔-

นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภา -มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม  
รับทราบตามที่ ท่านปลัด อบต. แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมโครงการเพื่อรองรับ  
รางวัลตามโครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายชลายุทธ์ ทองดี ส.อบต.ม.๖ -ถนนเส้นหนองบึงโดน ไปบ้านหนองหวายถนนชำรุดเสียหาย  
สัญจรไปมาลำบาก อยากขอหินลูกรังไปซ่อมแซมและให้ท่านนายก อบต. ลงพื้นที่ไป  
หาวิธีแก้ไขปัญหา

-ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์เส้นกุดลิ้ม-วัดป่าวิสุทธธรรมมาราม เรียบร้อยแล้ว

นายสมบัติ นาสมจิตต์ ส.อบต. ม.๕ -ถนนทางเข้าบ้านหัวโนนเปลือย เวลาฝนตกน้ำท่วมขังอยากให้ทาง  
อบต.แก้ไขปัญหาค่ะ

-เงินอุดหนุนไฟฟ้าบ้านหัวโนนเปลือย งบประมาณปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภา -เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจง

นายคำพอง พรรณขาม นายก อบต. -ถนนเส้นที่ท่าน ส.อบต.ม.๖ แจ้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.  
เราไหม ต้องไปดูพื้นที่ก่อนเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน

พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต. -สำหรับถนนบ้านหัวโนนเปลือย ทางหลวงชนบทได้ทำโครงการ  
เข้าแผนแล้ว

-สำหรับเรื่องขยายเขตไฟฟ้าเส้นปีงบประมาณแล้ว อบต.ได้แจ้งให้การไฟฟ้ารายงาน  
โครงการที่ทางไฟฟ้าดำเนินงานตามเงินอุดหนุนที่จ่ายไป

นางสิริลักษณ์ นาสวรรณ รอง นายก อบต. -เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านไหนยังไม่ดำเนินการให้ ท่าน  
ส.อบต.แจ้งกับทาง อบต.

-แจ้งรายละเอียดโครงการถนนสายบุญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ  
ผู้ด้อยโอกาส ได้ปัจจัยรวมทุกหมู่บ้านรวมเป็นเงิน ๑๔,๘๐๒ บาท  
หักค่าใช้จ่ายในโครงการ

-ถวายพระคุณเจ้า ๔,๕๐๐ บาท

-ค่าข้าวกล่อง ๑๒๐ บาท

-ค่าถุงผ้าคอก ๒๓๐ บาท

-ซื้ออุปกรณ์ในการทำห้องน้ำ ๓,๐๐๐ บาท

-เบิกค่าช่าง ๒,๒๐๐ บาท

/-ถวายพระครู.....

สำเนา

-๕-

-ถวายพระครูงานฉลองพัศยศ ๒,๐๐๐ บาท

นางบุญลือ วิชาชัย ส.อบต.ม.๗ -เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหัวหนองเหนือ ดำเนินการถึงไหนแล้ว  
นายเงิน นาจบุญ เลขานุการนายก อบต. -ช่างไฟฟ้าได้ไปสำรวจแล้ว ตอนนี้รออุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์พร้อมจะ  
ให้ช่างไฟฟ้าไปดำเนินการทันที

นางสาวไพฑูริย์ พละสาร ส.อบต.ม.๒ -แจ้งเรื่องเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเอียงจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  
-เรื่องหอดังประปา ม.๒ ดำเนินการถึงไหนแล้ว

นางบุญลือ วิชาชัย ส.อบต.ม.๗ -เรื่องเสาไฟฟ้าเอียง เคยแจ้งกับทางไฟฟ้าแล้ว ถ้าเสาไฟฟ้าล้มจึงจะสามารถ  
ดำเนินการแก้ไขให้ได้

นายคำพอง พรรณขาม นาย อบต. -กำลังดำเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหาคือ เนื่องจากหอดังชำรุดมาก

นางสิริลักษณ์ นาสวรรณ รอง นายก อบต. -เรื่องหอดังได้ให้ช่างมาดูแล้ว แต่หอดังชำรุดมากช่างไม่  
กล้าซ่อม เกรงจะได้รับอันตราย

นายพร้อม สุริฉาย ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร  
ท่านสมาชิกสภาฯและท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสภาฯ ในวันนี้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น

พ.จ.อ.



ผู้จัดรายงานฯ

(ชาญชัย ดอนภิรมย์)

เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงานฯ

(นายพร้อม สุริฉาย)

ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง